



จดหมายข่าว

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาต

ฉบับที่ ๙๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

email : rongkat1@gmail.com <http://www.rongkat.go.th/>

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุ่งรักษาและต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชารัชกาลที่ ๙ "...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒



ผู้พิการ หมายถึง ผู้ที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกายทั้งทางจิตใจและสติปัญญา ความพิการแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1. พิกัดทางการเห็น
2. พิกัดทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. พิกัดทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. พิกัดทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. พิกัดทางสติปัญญา
6. พิกัดทางการเรียนรู้
7. พิกัดทางการออทิสติก

บัตรประจำตัวผู้พิการ

คือ บัตรที่กำหนดสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือจากรัฐ ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตนเองได้เต็ม

ศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เอกสารประกอบการยื่นคำขอทำบัตรผู้พิการ

- บัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ 1 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลผู้พิการ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลผู้พิการ 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
- เอกสารรับรองความพิการโดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการ

บัตรผู้พิการ ทำที่ไหนได้บ้าง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามธิบดี, สถาบันราชานุกูล, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

สิทธิผู้พิการควรได้รับ

ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ สามารถขอใช้สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จะได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ, ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล, ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือ และสื่อเสริมสร้างพัฒนาการเพื่อปรับสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น

“การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์

ผู้พิการจะได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา รวมทั้งการเรียนรู้หรือ เสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น

การคุ้มครองสิทธิผู้พิการทางการศึกษา

ผู้พิการสามารถศึกษาได้ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ หรือการศึกษานอกระบบ หน่วยงานจะรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการต่าง ๆ และความช่วยเหลือทางการศึกษา พร้อมให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างทั่วถึง

การส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของผู้พิการ

ผู้พิการจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มีบริการที่ได้รับมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน รวมถึงได้รับการส่งเสริมการทำอาชีพอิสระ บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อการทำงานของผู้พิการ และการจ้างงานผู้พิการในหน่วยงานของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชน

การคุ้มครองสิทธิผู้พิการทางสังคมและสวัสดิการ

ผู้พิการจะได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง เช่น การช่วยเหลือทางกฎหมาย, การจัดให้มีผู้ช่วยผู้พิการ, การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ, การช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่มีผู้ดูแล และการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมรวมทั้งเป็นผู้บรรยาย รวมทั้งล่ามภาษามือ แจ่งรับบริการได้ที่สมาคมผู้หูหนวกแห่งประเทศไทย อบต. พมจ. สำนักงานเขต ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรุงเทพฯ หรือหน่วยงานที่ประกาศกำหนด

การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ เพื่อไม่ให้สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางสังคม บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ซึ่งผู้พิการที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และผู้ดูแลผู้พิการตามกฎหมาย สามารถกู้ยืมเงินทุนเพื่อลงทุนหรือขยายกิจการได้ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ รายละเอียดไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการจะได้รับการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ โดยประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่ผู้พิการอาศัยอยู่เป็นหลัก ในอัตราเหมาจ่ายรายละเอียดไม่เกิน 20,000 บาทตามที่กฎหมายกำหนด

การขจัดความไม่เป็นธรรมต่อผู้พิการ / การเลือกปฏิบัติ

กำหนดห้ามหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนหรือบุคคลที่เลือกปฏิบัติ แบบไม่เป็นธรรมต่อผู้พิการ ที่ทำให้ผู้พิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ด้วยเหตุผลคือความพิการ ด้านกฎหมายนั้นกำหนดให้ผู้พิการได้รับความเสียหายจากการเลือกปฏิบัติสามารถเรียกร้องสิทธิต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการนั้นได้

การลดหย่อนภาษีเงินได้

ผู้พิการสามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยแจ้งกับหน่วยงานของกรมสรรพากรที่ไปเสียภาษี สำหรับผู้ดูแลที่เลี้ยงดูคู่สมรส ลูก หรือพ่อแม่ที่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนำไปใช้ลดหย่อนแบบเหมาได้ผู้ละ 60,000 บาทต่อปี ถ้าผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ดูแลอยู่ไม่มีคู่สมรส ลูก หรือพ่อแม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้แบบเหมา 60,000 บาทต่อปีผู้เดียว ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้และมีความพิการด้วย สามารถลดหย่อนภาษีคู่สมรสได้ 60,000 บาท และลดหย่อนผู้พิการได้อีก 60,000 บาท รวมเป็นเงินลดหย่อนทั้งสิ้น 120,000 บาท นอกจากนี้สิทธิที่ผู้พิการจะได้รับยังรวมถึงการสนับสนุนผู้ช่วยผู้พิการ และลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับผู้พิการอีกด้วย

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

เลขที่ 159 หมู่4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร. 054-542886 ,054-625267

แจ้งเหตุเตือนสาธารณภัย 054-626199